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รายช่ือผู้มาประชุม 
นายชัยโรจน์            กองราช 
นางนวรัตน์               ชัยค า 
นางสวง            คุ้มอักษร 
นายสมบูรณ์             อ่ าแจ้ง 
พ.ท.สมศักดิ์           เท่ียงฟัก 
นายปลิม          คล้ายปิ่น 
นายสมศักดิ์    มีปิ่น 
นายจันทร์แรม     สังจัน 
นายพะเยาว์        เมฆไหว 
- 
- 
- 
  
ผู้ไม่เข้าประชุม 
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นางสาวอารม  คุ้มแสง 
นายนวพล  วีริยางกูร 
นางสยุมพร  ทาใจ 
นายธวัชชัย  โพธิ์ทอง 
นางพรฉวี       ไทยแท้ 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
  เมื่อสมาชิกสภามาครบองค์ประชุม  และท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายชัยโรจน์  กองราช 
ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดกรวด ท าหน้าท่ี ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดกรวด  เป็นประธานท่ีประชุม  
กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่๑  เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภา  -ไม่มี-  
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง  การรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา สอบถามท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม มีการแก้ไขรายงานการ

ประชุมครั้งท่ีแล้วหรือไม่  สมัยสามัญสมัยท่ี ๒ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี  ๑๙ พฤษภาคม  
๒๕๖๐ สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มข้อความตอนใด  ให้เสนอต่อท่ีประชุม 

 - ท่ีประชุมไม่มีผู้ขอแก้ไข  หรือเพิ่มเติม  ถือว่ารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง   ท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
ประธานสภา  ๓.๑ เร่ือง การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม   

ระเบียบการจ่ายเงินสะสมตามระเบียบว่าด้วยการเรียกเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๓         ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
๑ ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึง่
เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีจัดเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ



ประชาชนท้ังนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
๒ ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท

 ตามระเบียบแล้ว 
   ๓ เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องด าเนินการ
   ก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการจ่าย 
   ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินเหลือเพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ า
และกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการ
คลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
โครงการท่ีขอจ่ายขาดเงินสะสมโดยมีรายละเอียดดังนี ้
๑ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าบริเวณต่างๆ ท่ีมีน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๓ 
บ้าน    บุ่งจิก ขนาดท่อ ๐.๖๐ เมตร  งบประมาณ  ๖๒๓,๐๐๐ บาท 
๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังหมู หมู่ท่ี ๔ – บ้านดงช้างดี หมู่ท่ี ๘ กว้าง 

๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยหว่า ๗๕๐ 
ตร.ม. งบประมาณ ๔๐๖,๐๐๐ บาท 

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ลงไปท่ียาล่างข้างประปา (ช่วงท่ี ๒) หมู่ท่ี ๕ บ้านท่า   
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๖๐๐ ตร.ม.งบประมาณ ๓๓๑,๐๐๐ บาท 

๔ โครงการติดต้ังฝาปิดรางระบายน้ าข้างโรงเรียนบ้านซ่าน ซอย ๓ หมู่ท่ี ๖ บ้านซ่าน 
งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

๕ โครงการวางท่อประปากลุ่มนายจรูญ (ซอยข้างเกียรติศักดิ์พันธุ์ปลา ๒) หมู่ท่ี ๘            
บ้านดงช้างดี ขนาด  ๓ นิ้ว  งบประมาณ  ๔๓๑,๐๐๐ บาท 
รวมงบประมาณท่ีขอจ่ายเงินสะสม  ๑,๙๑๑,๐๐๐ บาท  

ประธานสภา กล่าวต่อท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 
พ.ท.สมศักดิ์ กล่าวต่อท่ีประชุม ตามท่ีประธานสภาได้ช้ีแจงการขอจ่ายขาดเงินสะสมคือผมไม่ใช้จะ

ค้านนะครับ แต่ผมขอถามว่ามันมีความจ าเป็นเร่งด่วนอย่างไรตั้งแต่ โครงการท่ี ๒ เป็น
ต้นไป อยากให้ช้ีแจง ท่ีกระผมได้สอบถามผมเกรงว่า สตง.มาตรวจจะได้ไม่ผิด 

นายนวพล กล่าวต่อท่ีประชุมระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบข้อ ๘๙ อปท. อาจใช้จ่าย
ได้ ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารที่อยู่กับท่านสมาชิก ขอให้สมาชิกได้ท าความเข้าใจใน
การจ่ายขาดเงินสะสมด้วยครับ 

นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าวต่อท่ีประชุมการขอจ่ายเงินสะสมตามระเบียบข้อ ๙ อปท. อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
ซึ่งตามระเบียบข้อ ๑ ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของอปท. ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีจัดเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนท้ังนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ี
กฎหมายก าหนด ขอให้สมาชิกได้พิจารณาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่นอ้งท่ีได้รับความ
เดือดร้อน  

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่  
สท.ปลิม กล่าวต่อท่ีประชุม การจ่ายขาดเงินสะสมดูจากโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสมมันก็

จ าเป็นทุกโครงการ ถ้าบอกว่าผิดมันก็ผิด ถ้าบอกว่าถูกมันก็ถูก ถ้าเราท าตามระเบียบ 
ผมว่ามันไม่น่าจะผิดนะครับ 

 



นายกเทศมนตรี กล่าวต่อท่ีประชุมได้ฟังจากสมาชิกหลายๆ ท่านในการขอจ่ายขาดเงินสะสมมีการท า
ถนน คสล. ขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน ได้เคลียพื้นท่ี ๒ ข้างทางท่ีถนนตัดผ่าน เพราะถ้า
มีปัญหาขึ้นมาจะแก้ล าบาก ก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ตลอด ก็ขอฝากเรื่องนี้ด้วยครับ 

นายนวพล กล่าวต่อท่ีประชุมการจ่ายขาดเงินสะสมสามารถใช้ได้แต่ขอให้ท่านได้พิจารณา
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมด้วยขอบคุณครับ 

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 
- ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายประธานจึงขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมจ านวน ๑,๙๑๑,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง 
 
ประธานสภา  ข้อ ๓.๒ การเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ ขอเชิญได้ช้ีแจง 
นางสาวอารม  กล่าวต่อท่ีประชุม ขอช้ีแจงให้กองส่งเสริมการเกษตร ส าหรับการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
   งบประมาณการเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
   ๒๕๖๐ จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายเครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า 
   ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี พร้อมใบมีด จ านวน ๒ เครื่อง เดิมต้ังเป็น
   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ขอเปล่ียนเป็น ครุภัณฑ์การเกษตรในส่วนของส านักปลัด 
   จัดซื้อพัดลมส าหรับติดต้ังภายในและภายนอกอาคาร อปพร. พร้อมติดต้ัง ขอเป็นเป็น
   ซื้อพัดลมส าหรับติดต้ังภายในและภายนอกอาคาร อปพร. พร้อมติดต้ัง จ านวน ๑๓ ตัว 
   ขนาด ๒๒ นิ้ว 
ประธานสภา  กล่าวต่อท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 

- ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามหรืออภิปรายขอมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบในการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง 

 กองส่งเสริมการเกษตร 
  
ท่ี หมวด/ประเภท งบประมาณ 

อนุมัติ (บาท) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

๑ 
 
 

ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์
การเกษตร 
 
 

๒๒,๐๐๐ 
 

ต้ังซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ 
แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่
น้อยกว่า ๓๐ ซีซี พร้อมใบมีด 
จ านวน ๒ เครื่อง 
เดิมต้ังเป็นครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ 
แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า ๓๐ ซีซี พร้อมใบมีด จ านวน ๒ 
เครื่อง 
เปลี่ยนเป็นเปน็ครุภัณฑ์การเกษตร 
 
 

 

 ส านักปลัด 
 
ท่ี หมวด/ประเภท งบประมาณ 

อนุมัติ (บาท) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

๑ 
 
 

ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

เพื่อจัดซื้อพัดลมส าหรับติดต้ัง
ภายในและภายนอกอาคาร อปพร. 
พร้อมติดต้ัง  
 

เพื่อจัดซื้อพัดลมส าหรับติดต้ังภายใน
และภายนอกอาคาร อปพร. พร้อม
ติดต้ัง จ านวน ๑๓ ตัว ขนาด ๒๒ 
นิ้ว  
 



   ๓.๓ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  
   กองช่าง  
   งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   โอนลด 
   ๑ โครงการวางท่อระบายน้ า ต้ังแต่ร้านเจ้ม่วย ไปออกกลางนา หมู่ท่ี ๒ งบประมาณ  
   ๓๔๑,๐๐๐ บาท 
   โอนเพิ่ม 
   ๑ โครงการปรับปรุงระบบประปาดงเหนือ (วางท่อสูบน้ าดิบ) ขนาดท่อ ๑.๕ นิ้ว        
   ขอโอนเพิ่ม  ๖๐,๐๐๐ บาท 
   ๒ หมวดค่าใช้สอย ประเภทซ่อมแซมทรัพย์สิน เดิมต้ังงบประมาณไว้  ๒๑๐,๐๐๐ บาท 
   คงเหลือ  ๕๕,๐๔๖.๖๘ บาท  ขอโอนเพิ่ม  ๒๘๑,๐๐๐ บาท 
นายรักษ์  กล่าวต่อท่ีประชุม เนื่องจากกลุ่มประปาดงเหนือของกล่มนายเพิก  หมู่ท่ี ๘ บ้านดงช้าง
   ดียังไม่สามารถด าเนินการสูบน้ าให้กับประชาชนได้ เนื่องจากยังขาดท่อและระบบไฟ 
   ซึ่งได้ขอย้ายไปท่ีสูง และจะต้องมีการวางท่อ ต้องติดต้ังมิเตอร์ใหม่ จึงจะขอโอนเงิน
   งบประมาณมาท าโครงการปรับปรุงระบบประปาดงเหนือ  จ านวน  ๖๐,๐๐๐ บาท 
ประธานสภา  ได้สอบถามนายรักษ์ เกี่ยวกับงบประมาณว่าเพียงพอหรือไม่ จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท 
นายรักษ์  กล่าวต่อท่ีประชุมงบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท เพียงพอครับ 
ประธานสภา  กล่าวต่อท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบหรืออภิปรายหรือไม่ สมาชิกไม่มีผู้ใดสอบถาม
   หรืออภิปราย จึงขอมติ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบการโอนเงินงบประมาณ ด้วยคะแนนเสียง  ๘ เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง อื่นๆ 
นางพรฉว ี  กล่าวต่อท่ีประชุม ทางกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม มีข่าวประชาสัมพันธ์ตาม
   โครงการหาดกรวดร่วมใจ คลองสวยน้ าใส ซึ่งจะจัดกิจกรรมในวันท่ี  ๑๐ กรกฎาคม  
   ๒๕๖๐ โดยการรณรงค์ ท าแผงกั้นผักตบชวา ในหมู่ท่ี ๑ บ้านทับใหม่บริเวณถนนสาย
   เอเชีย ใกล้สะพาน ก็ขอเชิญท่านสมาชิก คณะผู้บริหารทุกท่านร่วมกัน ในวันท่ี  ๑๐ 
   กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
   เรื่องท่ี ๒ ทางกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมมีกิจกรรมขยะอันตรายแลกไขซึ่งมี
   ก าหนดจัดกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข ซึ่งแต่ละหมู่มีดังนี้ 
   หมู่ท่ี ๑ วันท่ี  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ ณ ศาลาอเนกประสงค์กองทุนหมู่บ้าน 
   หมู่ท่ี ๒ วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาอเนกประสงค์ 
   หมู่ท่ี ๓ วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลารวมใจ 
   หมู่ท่ี ๕ วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านนางอุ่นเรือน โหมดพันธ ์
   หมู่ท่ี ๖ วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดเนินโพธิ์ 
   หมู่ท่ี ๗ วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาอเนกประสงค์ 
   หมู่ท่ี ๘ วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดดงช้างดี 
   หมู่ท่ี ๙ วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาอเนกประสงค์ 
   ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องแต่ละหมู่ให้ทราบด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นางสาวอารม  กล่าวต่อท่ีประชุม ส าหรับกองการศึกษา มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ๒ เรื่อง 
   เรื่องแรก โครงการอนรุักษ์และสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
   เทศบาลต าบลหาดกรวด ประจ าปี ๒๕๖๐ ซึ่งกองการศึกษาจะหล่อเทียนพรรษาในวันท่ี 



   ๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารป้องกัน ก็ขอเชิญชวน
   ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม 
 
   ๒ โครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมชน สตรี หมู่บ้านต าบลหาดกรวด ซึ่งจะจัดอบรม 
   หลักสูตรท าดอกไม้จันทน์ ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. – 
   ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหาดกรวด เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระ
   เพลิงพระบรมศพ ในเดือนตุลาคม  ๒๕๖๐ 
ประธานสภา  กล่าวต่อท่ีประชุมมีท่านใดมีเรื่องจะแจ้งในท่ีประชุมได้รับทราบอีกหรือไม่ 
   ในท่ีประชุมไม่มีผู้ใดแจ้ง ประธานกล่าวเลิกการประชุม   
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 

    ลงช่ือ            สวง  คุ้มอักษร      ผู้จดรายงานการประชุม 
        ( นางสวง  คุ้มอักษร ) 
        เลขานุการสภา 
 
    ลงช่ือ           ชัยโรจน์  กองราช        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายชัยโรจน์  กองราช) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดกรวด 


